

Số: /KH-MNHN

Hung Nhân, ngày tháng 3 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND thành phố về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới theo Chỉ thị số 01/CT-TTg; Công văn số 3161/UBND-NCKTGS ngày 19/12/2023 của ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Thông báo số 475/TB-VPCP ngày 18/11/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg trong công tác phòng cháy, chữa cháy;

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH – UBND ngày 07/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới theo Chỉ thị số 01/CT-TTg; Trường mầm non Hưng Nhân xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan.

2. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể, tổ chức và toàn dân tham gia công tác bảo đảm an toàn PCCC góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

3. Đổi mới tư duy, nhận thức, phương pháp, cách làm mới trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của các CBGV, NV phụ huynh, nòng cốt là các lực lượng chuyên trách trong công tác PCCC và ý thức trách nhiệm của CBGV, NV và phụ huynh trong công tác PCCC.

4. Phải quán triệt quan điểm trong công tác PCCC&CNCH: Phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa là “chống”, lấy phòng là “cơ bản - chiến lược - lâu dài”, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy với phương châm: Trường học an toàn – lớp học an toàn. Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ, CBGV, NV tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng” 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm: Lực lượng ở trong trường - phương tiện ở trong trường - hậu cần ở trong trường - chỉ huy ở trong trường.

5. Triển khai nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 601/KH-BCA-C07 ngày 06/12/2023 của Bộ Công an và chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thực hiện Thông báo số 475/TB-VPCP ngày 18/11/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội

ngộ trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT TTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

## **II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM**

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng, điện lực; kịp thời khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót, nhất là ở trường. Tiếp tục tổng rà soát, kiểm tra về công tác phòng cháy, chữa cháy; Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

3. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nguồn lực xã hội cho việc phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng, hậu cần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới; trong đó, tập trung nâng cao năng lực của lực lượng phòng cháy, chữa cháy; củng cố các lực lượng tại trường; làm tốt công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch hạ tầng (giao thông, nguồn nước...); xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ...

4. Công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức pháp luật; kiến thức phòng cháy; kỹ năng tự cứu, thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung; thực chất, hiệu quả cho mỗi CBGV, NV, phụ huynh và tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, kiến thức, khả năng ứng phó của CBGV, NV phụ huynh khi có sự cố cháy, nổ, tình huống sự cố tai nạn xảy ra. Các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương dành thời lượng phù hợp, ưu tiên khung giờ nhiều người theo dõi để tuyên truyền về công tác này; đồng thời tích cực truyền thông về các mô hình, cách làm hay, điển hình về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để nhân rộng toàn xã hội.

5. Coi trọng và tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; xác định đây là nhiệm vụ chính, phải thực hiện thường xuyên, liên tục, bài bản. Khuyến khích, động viên các hộ dân mở lối thoát nạn thứ hai; mỗi gia đình CBGV, NV, phụ huynh chủ động trang bị phương tiện phòng cháy, cứu nạn, cứu hộ như: bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, búa, rìu, kéo phá dỡ, hệ thống báo cháy tự động đối với nhà trường...; mỗi CBGV, NV chủ động tìm hiểu kiến thức, kỹ năng thoát nạn và xử trí trong khi cháy. Cùng với đó, hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng chuyên nghiệp, lực lượng chuyên ngành, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, đội dân phòng phải ngày càng chuyên nghiệp, từng bước hiện đại.

6. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng trong đề xuất chủ

trương, đường lối, cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho trường; khắc phục tồn tại, hạn chế, thiếu sót đối với các công trình, cơ sở phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của huyện và đúng quy định pháp luật. Việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy không được gây phiền hà, khó khăn, cho trường, CBGV, NV về phòng cháy chữa cháy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 220/CD TTg ngày 05/4/2023 và Văn bản số 862/UBND-NC&KTGS ngày 18/4/2023 của ủy ban nhân dân thành phố.

7. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC và CNCH, xây dựng, trang bị cơ sở vật chất, hậu cần cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Tập trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC và CNCH (*giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo sự cố, tai nạn...*).

### III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

- Tiếp tục thực hiện việc lồng ghép kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm trong nhà trường; đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho CBGV, NV, phụ huynh và học sinh phù hợp với lứa tuổi.

- Chủ động phối hợp với Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho đội ngũ cán bộ giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục bảo đảm triển khai có hiệu quả Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho học sinh và phụ huynh.

- Phối hợp với Công an huyện tổ chức cho giáo viên, học sinh tham gia các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2024 do Công an huyện tổ chức.

### IV. TÓM TẮT THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu CBGV, NV căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả; kiểm điểm trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các GV, NV báo cáo về nhà trường để xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

#### **Nơi nhận:**

- PGD&ĐT (để báo cáo);
- Công an huyện, xã (để báo cáo);
- Lưu: VT./.

**HIỆU TRƯỞNG**

**Trần Thị Láng**